

เรื่อง การร่วมลงทุนบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ กับบริษัท บริษัท เคเอสแอล สปอร์ต จำกัด (“KSL”)

KSL เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ เช่น Warrix, Grand Sport, Cadenza, FBT, Ego Sport, Eureka, Versus และแบรนด์ที่ท้องถิ่นอื่นๆ สินค้าที่จำหน่ายครอบคลุมตั้งแต่เสื้อผ้ากีฬา เสื้อโปโล กางเกงกีฬา ไปจนถึงอุปกรณ์กีฬาต่างๆ มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานกว่า 40 ปี ซึ่งมีความเข้าใจตลาดและพฤติกรรมลูกค้าในภูมิภาค และมีความเชี่ยวชาญในการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น TikTok Live และ E-commerce (เช่น Shopee, Lazada) ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ KSL ยังมีร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ "KSL SPORTSHOP" ในจังหวัดขอนแก่น KSL มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้ากีฬาคุณภาพสูงและการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ทำให้ KSL เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาท้องถิ่นและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกีฬาในภูมิภาค

การลงทุนร่วมกับ KSL เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะในตลาดภูมิภาค เช่น จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และร้อยเอ็ด ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่ายร้านค้าปลีกและฐานลูกค้าเดิมในตลาดภูมิภาค และเป็นการขยายตลาดงานขายโครงการให้กับโรงเรียน, สโมสรฟุตบอล และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบกับ KSL เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากีฬาของแท้หลากหลายแบรนด์ ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยเฉพาะ TikTok Live, Shopee และ Lazada ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง อีกทั้ง KSL ยังสามารถเป็นศูนย์กระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ Warrix สร้างความรับรู้แบรนด์ ขยายตลาดได้อย่างมั่นคง แต่ยังช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

ชื่อบริษัท	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในไตรมาส 1 ปี 2568
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	เป็น Hub ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 76,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 7,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	1. บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 3,876,000 หุ้น หรือร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2. บริษัท เคเอสแอล สปอร์ต จำกัด ถือหุ้นจำนวน 3,724,000 หุ้น หรือร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน จากการเสนอชื่อจากบริษัท 3 ท่าน และ KSL อีก 2 ท่าน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก การขายโครงการ การผลิตตามคำสั่งซื้อ การขายออนไลน์ เครื่องแต่งกายกีฬาโดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในปี 2568
แหล่งเงินทุน	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ Warrix ในตลาดเสื้อผ้ากีฬาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นผ่านการเติบโตในหลายช่องทาง รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ KSL เชี่ยวชาญในการขายผ่านช่องทางออนไลน์และการทำการตลาดในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการซัพพลายเชน โดยการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การร่วมลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.06 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (บริษัทไม่มีรายการอื่นที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ย้อนหลังภายใน 6 เดือน ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) ซึ่งไม่เข้าข่ายขนาดรายการที่บริษัทจะต้องปฏิบัติหรือเปิดเผยรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

อนึ่ง การร่วมลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

(นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)